

Quyvan Vu

Tue, Mar 22 at 7:35 AM

"Nhưng trong ít lâu, thì khe bọ khô, vì trong xó không có má a." (1Các vua 17:7)

Theo 1 Các vua, khi Đức Chúa Trời hòng đôn Ê-li đôn khe Kê-rít, Ngài không đôn đôn nh cho ông đôn đó trong thò i gian dài. Ngài bọ o vò Ê-li khi ngò i ta treo giò i thò i ng đôn u ông và tìm cách sát hò i ông. Nhưng Đức Chúa Trời không đôn nh cho Ê-li đôn c sanh ra đôn sò ng tò nhò t nhò vò y trò n phò n đò i còn lò i, và Đức Chúa Trời cũng không đôn nh cho bò n sò ng mò t cách tò nhò t nhò hiò n tò i suò t quăng đò i còn lò i.

Chúng ta thò i ng tò i mỗ vò i nhò ng thói quen cò hò u trong đò i sò ng chúng ta. Khe mà Ê-li trú ngò cũng không tò t đò p gì mò y. Ông phò i ăn thò c ăn thò a cò a nhò ng chim quò đem đò n, uò ng nò c suò i và sò ng trong mò t nò i chò t hò p. Nhưng nó thuò n tiò n đò i vò i ông. Ông thò y thò i mái và thò a mỗ vò i nò p sò ng quen thuò c đó, trong khi bên ngoài là cò mò t thò giò i mà Đức Chúa Trời muò n ông nhìn thò y. Chò ng nào suò i nò c còn chò y và chim quò còn đem thò c ăn, Ê-li sò không muò n di chuyò n đò n nò i khác.

Chúng ta không thay đò i khi chúng ta nhìn thò y ánh sáng. Chúng ta chò thay đò i khi chúng ta cò m nhò n đò c sò c nóng. Và đôi lúc Đức Chúa Trời làm khô cò n suò i nò c cò a bò n đò đò i bò n đò n mò t nò i mò i.

Thò i ng thò i ng đò u bò n cho là tò i tò – Tôi mò t viò c rò i! Chúng ta không mua đò c căn nhà ò y! Bác sĩ báo tin chò ng lành! – có thò đó là nhò ng đò u tò t nhò t xò y đò n vò i bò n. Đã bao nhiêu lò n nhò ng đò u bò n cho là tò i tò rò t cuò c lò i trò thành đò u tò t cho đò i sò ng bò n? Nhưng đò u bò n cho rò ng sò phá hò y đò i bò n thò t sò lò i làm cho bò n đò c trò ng thành và xây đò ng tò cách cò a bò n.

Đôi lúc Đức Chúa Trời cò t nguò n nò c vì Ngài muò n bò n chú tâm vào con đò i ng mò i và thò nhò ng đò u mò i.

Tại Enterprise, Alabama, có một nhóm nông dân trồng bông với từ năm này qua năm khác. Nông nghiệp trong nhiều năm liên tiếp, một loài một xuất hiện phá hủy bông, và hạt thối y nông dân bị phá sản.

Vì vậy nông dân hợp lại và quyết định trồng loại cây khác, rồi họ bắt đầu trồng đậu phụ. Đậu phụ trồng cho sản lượng tốt hơn và đem lại lợi nhuận rất lớn khi hạt thối y nông gia đó trở nên giàu có vô cùng. Họ dùng một bộ công cụ tại Enterprise, Alabama cho loại một này, vì họ không có chúng phá hoại mùa màng trong nông năm đó, họ sẽ không bao giờ đi sang trồng loại cây đem lại nhiều lợi nhuận này.

Đức Chúa Trời thi hành làm khô cạn nông dòng sự trong đời sống bạn để đời bạn được một niềm tin mới.

Người nói: Mục sư Rick Warren
